

Israel-Palestine đã tắt súng, Nga lên 'làm căng' với phương Tây, thỏa thuận đầu tiên EU-Trung Quốc... là những sự kiện quốc tế nổi bật 24h qua.

Lộ nhúng ngụy bí ẩn Israel-Hamas chính thức có hiệu lực

Theo Reuters, ngày 21/5, Israel và lực lượng Hamas của Palestine đã chính thức ký một thỏa thuận ngừng bắn do Ai Cập làm trung gian.



Đám đông cùng ăn mừng trên đường phố Khan Yunis. (Nguồn: AFP)

Hai bên cam kết sẽ sẵn sàng trở lại bàn đàm phán hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn nào của bên kia. Cairo cho biết hai phái đoàn sẽ tiếp tục giám sát lộ trình ngừng bắn.

Các quan chức y tế Gaza cho biết 232 người ở Palestine, trong đó có 65 trẻ em, đã thiệt mạng và hơn 1.900 người bị thương trong các cuộc không kích. Trong khi đó, con số thiệt mạng ở Israel là 12 người. Israel cho biết họ đã giết ít nhất 160 chiến binh.

Hamas, nhóm chiến binh Hồi giáo cai trị Gaza, coi cuộc giao tranh như một cuộc kháng cự thành công trước các mối thù mà họ nhìn nhận là một quân sự và kinh tế.

"Đúng là trên chiến trường ngày hôm nay nhưng (Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu) và cộng đồng giới nên biết rằng bàn tay của chúng tôi liên kết hàng súng và chúng tôi sẵn sàng theo đuổi cuộc kháng chiến này" - Ezzat El-Reshiq, một quan chức cấp cao Hamas nói.

Thỏa hiệp ngoạn mục trong ngừng bắn

Trên lễ hội phong vận chuyển khi ngừng bắn có hiệu lực 2 giờ sáng ngày 21/5 theo giờ địa phương, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết: "Tôi hoan nghênh thỏa ngừng bắn giữa Gaza-Israel, sau 11 ngày giao tranh gây ra nhiều thương vong."

Ông Guterres bày tỏ: "Tôi đánh giá cao những nỗ lực của Ai Cập và Qatar, sẵn sàng hỗ trợ chốt chặn với Liên hợp quốc để giúp khôi phục bình yên cho Gaza và Israel," đồng thời kêu gọi tất cả các bên tuân thủ thỏa ngừng bắn.

Tổng Thư ký LHQ cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế cần phải hỗ trợ để hỗ trợ nhân đạo cho người dân Palestine và giúp tái thiết khu vực này cũng như công nhận các thực thể của họ. Đồng thời, Israel và Palestine cũng nên nhanh chóng nối lại tiến trình đàm phán hòa bình một cách nghiêm túc, giải quyết các nguyên nhân "gốc rễ" của cuộc xung đột.

Vừa phải mình, Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ: "Chúng tôi vẫn cam kết hợp tác với LHQ và các bên quốc tế liên quan để hỗ trợ nhân đạo nhanh chóng và hỗ trợ quốc tế cho người dân Gaza cũng như trong các nỗ lực tái thiết Gaza."

Ai Cập, 'kiến trúc sư' của lệnh ngừng bắn cũng có lời ca ngợi. Theo đó, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi cho biết: "Với niềm hạnh phúc tột cùng, tôi đã nhận được cuộc điện thoại từ Tổng thống Biden, trong đó chúng tôi đã trao đổi tầm nhìn xung quanh việc dứt điểm cuộc xung đột có thể xoa dịu xung đột giữa Israel và Gaza.

Tầm nhìn của chúng tôi phù hợp với việc quần lý xung đột giữa các bên bằng biện pháp ngoại giao".

Ông Putin đưa 'bằng chứng' nào muốn xâm lược Nga

Phát biểu trong cuộc họp trực tuyến với quan chức cấp cao hôm 20/5, Tổng thống Nga [Vladimir Putin](#)

tuyên bố: "Nếu họ muốn 'còn' họ đi tìm gì đó chúng ta. Nhưng những kẻ đó nên biết rằng chúng ta sẽ 'bằng chứng' của họ để họ không thể còn".

Tổng thống Putin đưa ra tuyên bố trên sau khi ông cho rằng, nếu họ muốn dứt câu hỏi về quyền kiểm soát của Nga đối với Siberia - vùng giàu năng lượng.

"Mặt số người đi tìm chí còn dám bày tỏ công khai rằng việc Nga sẽ họ tài sản của một khu vực như Siberia là không công bằng", Tổng thống Putin cho biết.

Ông Putin cho rằng, chìa khóa để "hàng chục" âm mưu của kẻ thù là thúc đẩy phát triển các lực lượng vũ trang của Nga. Theo ông Putin, Moscow đã liên tục tăng cường sức mạnh quân đội là để đảm bảo khả năng phòng thủ, bảo vệ chủ quyền và sẵn sàng đáp trả quyết liệt trước những kẻ xâm lược. (Sputnik)

[M, Nga](#) cùng tìm kiếm tập trận ở Balkan

Ngày 20/5, Serbia và Nga có các cuộc tập trận quân sự chung gần thủ đô của Serbia, trong khi các lực lượng do Mỹ dẫn đầu đang tiến hành các cuộc tập trận lớn ở các nước láng giềng Balkan.

Các cuộc tập trận của Nga tại một bãi tập gần thủ đô Belgrade - Serbia diễn ra trong bối cảnh nh quân đội Mỹ đang có cuộc tập trận quy mô lớn mang tên DEFENDER-Europe 2021, được tổ chức trên khắp châu Âu, bao gồm nhiều nhất các quốc gia láng giềng Serbia.



Binh sĩ Ba Lan và Mỹ tham gia cuộc tập trận chung Defender-Europe 20 tại cơ sở huấn luyện Drawsko Pomorskie ở Ba Lan ngày 17/6/2020. Ảnh từ Reuters: AFP/TTXVN

Trong khi đó, Lực lượng Quân Mỹ cho biết các cuộc tập trận chung có khoảng 28.000 quân đa quốc gia được "thiêu đốt" để xây dựng sự sẵn sàng và khả năng phối hợp tác giữa quân đội Mỹ, NATO và

các đối tác".

Châu Âu bác bỏ hiệp định đầu tư với Trung Quốc

Nghị viện châu Âu (EP) đã bác bỏ phi vụ thông qua nghị quyết hoãn việc phê chuẩn Hiệp định đầu tư với Trung Quốc, cho đến khi Bắc Kinh dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhắm vào các chính trị gia và học giả châu Âu.

Phát biểu cuối cùng của hội đồng báo cáo ngày 21/5, Nghị viện phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu U Lập Kiên cho rằng, các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) nhắm vào nhân viên này mới là nguyên nhân gây nên những khó khăn trong quan hệ song phương, do vậy trách nhiệm không thuộc về Trung Quốc.

Ông kêu gọi EU "nghiêm túc suy nghĩ" về việc dỡ bỏ phê chuẩn Hiệp định đầu tư giữa hai bên, khẳng định Bắc Kinh "có thành ý" trong việc phát triển quan hệ Trung Quốc-EU, nhưng cũng sẵn sàng kiên định bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển đất nước. (Reuters/THX)

Đông cấp bà Aung San Suu Kyi bị giới hạn

Hội đồng bộ tộc do chính quyền quân sự Myanmar thành lập sẽ giới hạn đông cấp bà Aung San Suu Kyi vì "gian lận" bầu cử, theo một hãng tin địa phương.

Theo ông Thein Soe, chủ tịch hội đồng bộ tộc do chính quyền quân sự thành lập cho biết, gian lận bầu cử do đồng minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) thực hiện là trái pháp luật "nên chúng tôi sẽ phê phán và tẩy chay cử đại hội này".

"Những người này sẽ bị coi là kẻ phản bội và chúng tôi sẽ hành động" – ông Soe nói thêm.

Indonesia kêu gọi LHQ gây sức ép đĩ Myanmar tuân thủ các đĩng thuĩn ASEAN

Tham đĩ cuộc tranh luận đĩc biĩt cã a Đĩi hĩi đĩng Liên hĩp quốc (LHQ) vào ngày 20/5, Ngoĩi trĩng Indonesia Retno Marsudi đã đĩng Hĩi đĩng Bộ an (HĐBA LHQ) hĩi thúc quân đĩi Myanmar thĩc hiĩn đĩ xuĩt cã a Hiĩp hĩi các nĩĩc Đĩng Nam Á (ASEAN) nhĩm chĩm đĩt cuộc khĩng hoĩng chính trĩ sau đĩ o chính.

Bà Retno nói: "Tôi đĩng HĐBA và Đĩi hĩi đĩng LHQ đĩng hĩ nhĩng nĩĩc cã a ASEAN và sũ đĩng đĩnh hĩĩng đĩ buĩc các bên liên quan đĩ Myanmar chĩp nhĩn các cũ sũ cã a ASEAN trong viĩc giĩi quyĩt các vĩn đĩ đĩ Myanmar".

Theo bà Retno, Đĩi hĩi đĩng và HĐBA LHQ hoan nghĩnh các bũĩc đĩ cã a Indonesia trong viĩc cũ gũng tìm cách giĩi quyĩt cuộc khĩng hoĩng chính trĩ đĩ Myanmar.

Chũ tũch Đĩi hĩi đĩng và Chũ tũch HĐBA LHQ cũng bày tỏ sũ đĩng hĩ đĩi vĩi ASEAN, trong đĩ có viĩc thĩc hiĩn 5 đĩĩm đĩng thuĩn tũ Hĩi nghĩ các nhà lãnh đĩ o ASEAN đĩĩc tũ chĩc tũi Jakarta hĩi tháng 4 vĩ a qua.

Azerbaijan sũn sãng đàm phán vĩi Armenia

Tĩng thĩng Azerbaijan Ilham Aliyev tuyên bũ nĩĩc này sũn sãng tiĩn hành các cuộc đàm phán hòa bình vĩi Armenia, 6 tháng sau khi hai nĩĩc láng giĩng vùng Caucasus xung đĩt tũi khu vĩc tranh chĩp Nagorno-Karabakh.

"Chúng tôi sũn sãng làm viĩc đĩ đĩt đĩĩc thĩ a thuĩn hòa bình vĩi Armenia. Xung đĩt Nagorny-Karabakh đã kũt thúc và đã đĩn lúc phĩi nghĩ đĩn tũĩng lai". Ông nhĩn mĩnh hai nĩĩc cũn "giĩm thiũu nhĩng rĩĩ ro trong tũĩng lai".

Vĩ phĩn mình, trong cuộc hĩp nĩi các ngày 20/5, Thũ tũĩng Armenia Nikol Pashinyan nói rĩng mĩt thĩ a thuĩn vĩi Azerbaijan đang đĩĩc sũn thĩ o, song ông không có quyĩn tiĩt lĩ bũt kũ chi

tiết nào.

Ông nêu rõ: “Tôi sẽ ký văn bản này trong trường hợp Azerbaijan thực hiện những gì đã thỏa thuận”, đồng thời cho biết Nga đang giúp làm trung gian cho các cuộc đàm phán.

Theo Thegioidi và Vietnam.